
 
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่า 

                    เรื่อง  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  

---------------------------------------------- 
ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่า ได้จัดให้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่า

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖7  เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2567  ในการประชุมครั้งนี้สภา
องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่า มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่า สมัยสามัญ 
สมัยที่ 3 ครัง้ที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖7 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2567 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ เรียบร้อยแล้ว 

 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมเหล่า จึงขอประกาศเผยแพร่รายงานการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลเหล่า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖7 เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
และผู้สนใจได้รับทราบ ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้  

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ ณ  วันที่  13   พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖7 
 
 
 

 
      (นายสมบูรณ์  แก้วเก็บค า) 
             ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่า 
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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่า 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2567 
วันที่ 15 สิงหาคม  2567 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่า 

 
ผู้มาประชุม 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายสมบรูณ์ แก้วเก็บค า ประธานสภา อบต.เหล่า สมบรูณ์ แก้วเก็บค า 
2 นายอุเทน ลาสุนนท์ รองประธานสภา อบต.เหล่า อุเทน ลาสุนนท์ 
3 นายสมศรี หลักเชียงยืน สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ 1 สมศรี หลักเชียงยืน 
4 นายวีระชัย นามโยธา สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ 2 วีระชัย นามโยธา 
5 นางอินทร์แปลง ภักดียา สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ 3 อินทร์แปลง ภักดียา 
6 นายเกียรติยศ  เดยะดี สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ 4 เกียรติยศ  เดยะดี 
7 นายสมัย ทับสอน สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ 6 สมัย ทับสอน 
8 นายค าตา ทินคาม สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ 7 ค าตา ทินคาม 
9 นางหอมหวน พาพินิจ สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ 8 หอมหวน พาพินิจ 

10 นายสมชาย สีฟุยเดช สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ 9 สมชาย สีฟุยเดช 
11 นางสาวรุ่งทิวา นามโยธา สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ 10 รุ่งทิวา นามโยธา 

 
ผู้ไม่มาประชุม 
- 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายพัด  เถื่อนมิ่งมาตร นายก อบต.เหล่า พัด เถื่อนมิ่งมาตร 
2 นายจอม   สิงห์จันดา รองนายก อบต.เหล่า จอม สิงห์จันดา 
3 นายทยากร ศรีนูเดช รองนายก อบต.เหล่า ทยากร ศรีนูเดช 
4 นายจันทร์ ขาลถม เลขานุการนายก อบต.เหล่า จันทร์ ขาลถม 
5 นายสุภาพ สีแก้วนิตย์ ปลัด อบต.เหล่า สุภาพ สีแก้วนิตย์ 
6 น.ส.รดาณัฐธยาน ์ อทิกุนมูลเสาร์ ผู้อ านวยการกองคลัง รดาณัฐธยาน์ อทิกุนมูลเสาร์ 
7 นางรัชนีกร ศิริมูล ผู้อ านวยการกองช่าง รัชนีกร ศิริมูล 
8 นางนลพรรณ งามฉมัง ผู้อ านวยการกองสวสัดิการสังคม นลพรรณ งามฉมัง 
9 นางค าปิว เพียรแก้ว หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ค าปิว เพียรแก้ว 

10 นางสาวรุ่งฤดี เพชรกอง นักวิเคราะห์นโยบายฯ รุ่งฤดี เพชรกอง 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
11 นางสรญา ดวงธิสาร นักวิชาการสาธารณสุข สรญา ดวงธิสาร 
12 นางสาวเพ็ญศรี บัวมาศ นักวิชาการเกษตร เพ็ญศรี บัวมาศ 
13 นายเพทาย จินารักษ์ นักวิชาการศึกษา เพทาย จินารักษ์ 
14 นายณัฐกิตติ์ ศิริสุริยเดช นักทรัพยากรบุคคล ณัฐกิตติ์ ศิริสุริยเดช 
15 นายอนุสรณ์ รักษาศรี หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน อนุสรณ์ รักษาศรี 
16 จ่าสิบเอกสมชาย พรมสวัสดิ์ เจ้าพนักงานป้องกันฯ สมชาย พรมสวัสดิ์ 
17 นายภูรินทร์ แสนภักด ี นิติกร ภูรินทร์ แสนภักด ี
18 นางสาวอาริยา ดรเบ้า ลูกจ้างทั่วไป อาริยา ดรเบ้า 
19 นายศักดา นามโยธา ประธานสภาองค์กรชุมชนฯ ศักดา นามโยธา 
20 นายชูศักดิ์ วงชาล ี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ชูศักดิ์ วงชาล ี
21 นายมนตรี สาวเพชรดี ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 มนตรี สาวเพชรดี 

  
เริ่มประชุม เวลา 09.00 น. 

 

นายสุภาพ  สีแก้วนิตย์ 
เลขานุการสภาฯ        

เลขานุการสภาตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาที่มาลงชื่อในการประชุมสภาและ
ประธานสภาตรวจดูสมาชิกสภาที่เข้าที่ประชุมสภาเมื่อครบองค์ประชุมแล้วการ
ประชุมตามระเบียบวาระ 

 เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วขอเรียนเชิญท่านประธานสภาจุดธูปเทียนบูชา         
พระรัตนตรัยและเปิดการประชุมสภา ขอเรียนเชิญครับ 
 

นายสมบูรณ์  แก้วเก็บค า 
ประธานสภาฯ            

        บัดนี้ ถึงก าหนดระยะเวลา เริ่มต้นประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
เหล่า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2567 ที่ประชุมก าหนด 15 วัน 
ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเหล่า อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
        ดังนั้นข้าพเจ้า นายสมบูรณ์  แก้วเก็บค า ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเหล่า ขอเปิดการประชุมสภาฯ ณ บัดนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
 

 -ไม่มี- 
  
ระเบียบวาระท่ี 2        เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 

นายสมบูรณ์ แก้วเก็บค า 
ประธานสภาฯ 

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่า ได้มีการประชุมสภา สมัยสามัญ    
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2567 วันที่ 6  สิงหาคม พ.ศ. 2567 ณ ห้อง
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่า ซึ่งทางฝ่ายเลขานุการสภาฯได้
จัดพิมพ์รายงานการประชุมสภาฯและได้แจกให้ท่านสมาชิกสภาฯไปแล้วนั้น 
ขอให้ท่านได้ตรวจดูว่าจะมีการแก้ไขถ้อยค าในรายงานการประชุมหรือไม่ 
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ที่ประชุมสภาฯ -ไม่มี- 
  
นายสมบูรณ์ แก้วเก็บค า 
ประธานสภาฯ 

ในเมื่อที่ประชุมสภาฯไม่มีการแก้ไขถ้อยค า ผมขอมติรับรองรายงานการประชุม
ครั้งนี ้

  
มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองการประชุม    จ านวน  10  เสียง 

ไม่รับรองการประชุม   จ านวน  –  เสียง 
งดออกเสียง             จ านวน  1  เสียง (ประธานสภาฯ) 

  
ระเบียบวาระท่ี 3       เรื่องเพื่อพิจารณา 

 

 3.1 เรื่องการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2568 วาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ 

นายสมบูรณ์  แก้วเก็บค า 
ประธานสภาฯ 
 

ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่า ในการประชุมสมัยสามัญ 
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2567 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2567 ได้รับ
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ         
พ.ศ. 2568 และได้ตั้งคณะกรรมการแปรญัตติพร้อมทั้งได้ก าหนดเวลาเสนอค า
แปรญัตติต่อกรรมการ แปรญัตติและระยะเวลา พิจารณาค าแปรญัตติที่
คณะกรรมการแปรญัตติได้รับไว้แล้ว นั้น 
               คณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุมเพ่ือพิจารณาค าแปรญัตติแห่ง
ร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256 8        
เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2567 ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลหรือผู้บริหารฯ ท่านใดยื่นเสนอค าแปรญัตติภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ และคณะกรรมการแปรญัตติมีมติยืนยันตามร่างฉบับเดิม 
โดยไม่มีการแปรญัตติและขอสงวนค าแปรญัตติแต่อย่างใด รายละเอียดปรากฏ
ตามส าเนารายงานการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติฯ  ที่จัดส่งให้สมาชิก
ทุกท่านไปพร้อมกับหนังสือแจ้งนัดประชุมฯ ไปแล้ว ขอเชิญเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลชี้แจงข้อกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 

  
นายสุภาพ  สีแก้วนิตย์ 
เลขานุการสภาฯ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น   
พ.ศ.2547  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565 ข้อ ๕๙ การแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณ จะกระท าได้เฉพาะการขอลดรายจ่ายหรือการขอลด
จ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย และต้องมีจ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง
เช่นเดียวกับการเสนอญัตติ ค าแปรญัตติให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือต่อ
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติภายในระยะเวลาที่สภาท้องถิ่นก าหนดตาม   
ข้อ ๔๕ วรรคสาม และข้อ ๔๙ วรรคหนึ่ง 
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           ข้อ 60 ห้ามไมใ่ห้แปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่ หรือเพ่ิมเติมรายจ่ายหรือ
เปลี่ยนแปลงความประสงค์ของจ านวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย เว้นแต่จะได้รับค า
รับรองจากผู้บริหารท้องถิ่น หรือค าแปรญัตตินั้น ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้ แปร
ญัตติ 
           ข้อ ๖๑ ห้ามไม่ให้แปรญัตติในรายการและจ านวนเงินซึ่งมีข้อผูกพัน
อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
          (๑) ดอกเบี้ยและเงินส่งใช้เงินต้นเงินกู ้
          (๒) รายจ่ายซึ่งเป็นจ านวนเงินที่ต้องจ่ายตามกฎหมาย 
          ถ้ามีปัญหาว่า รายจ่ายรายการใดมีข้อผูกพันตามวรรคหนึ่งหรือไม่ให้
ประธานสภาท้องถิ่นเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 
           ข้อ ๕0 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่าง
ข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานและ
บันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่า  
ได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดบ้างการแปรญัตติและมติของ
คณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นการใดการสงวน
ความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติด้วยและให้
ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่า ๒๔  
ชั่วโมง ก่อนวันประชุมพิจารณาเว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน 
            ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วยเพ่ือแถลง
ประกอบรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น 
           ข้อ ๑๑๐ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่น ลงมติรับหลักการ และส่ง
ให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาตามข้อ ๔๙ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติ 
พิจารณาแล้วจะต้องเสนอร่างข้อบัญญัติตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไข
เพ่ิมเติมพร้อมทั้งรายงานย่อ ยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงานย่อตามวรรค
หนึ่ง อย่างน้อยต้องระบุว่าได้มี หรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนใดตอนหนึ่ง 
หรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการนั้นเป็นประการใดการ
สงวนความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติด้วย 

  
นายสมบูรณ์  แก้วเก็บค า 
ประธานสภาฯ 

ดังนั้น จึงสรุปว่า ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2568 ในวาระที่ 2 ไม่มีการแปรญัตติและแก้ไขแต่ประการ
ใดโดยคณะกรรมการแปรญัตติได้มีมติยืนยันตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายฉบับเดิม 
        ขอเชิญสมาชิกเข้าที่ประชุม (และได้ตรวจนับองค์ประชุม ปรากฏว่า มี
สมาชิกในที่ประชุม จ านวน 11 ท่าน เป็นอันครบองค์ประชุม) จึงเสนอให้ที่
ประชุมพิจารณาว่าจะเห็นด้วยกับคณะกรรมการแปรญัตติฯที่ให้ยืนยันตามร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฉบับเดิมหรือจะลงมติเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่
อย่างไร 
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มติที่ประชุมสภาฯ ลงมติเห็นด้วยกับคณะกรรมการแปรญัตติให้ยืนยันตามร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายฉบับเดิมด้วยมติเสียงข้างมาก (เห็นด้วย 10 เสียงและ
งดออกเสียง 1 เสียง) 

  
นายสมบูรณ์  แก้วเก็บค า 
ประธานสภาฯ 

ใช้เวลาในการประชุมมาพอสมควรแล้ว ขณะนี้เวลา 10.30 น. ก็ขอพักเบรก 
สัก 15 นาที และหลังจากพักเบรคเสร็จแล้วก็ขอให้สมาชิกทุกท่านได้กลับเข้า
มาที่ห้องประชุมเวลา 10.45 น. เพ่ือประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระการ
ประชุมที่เหลือต่อไป 
หลังจากพักเบรกครบ 15 นาทีแล้ว สมาชิกกลับเข้าห้องประชุมครบองค์
ประชุม ประธานสภาเป็นประธานในที่ประชุมด าเนินการประชุมต่อ 

  
นายสมบูรณ์  แก้วเก็บค า 
ประธานสภาฯ 

เมื่อที่ประชุมเห็นด้วยกับคณะกรรมการแปรญัตติฯ เป็นอันว่าในวาระที่ 2               
(ขั้นแปรญัตติ) ที่ประชุมมีมติให้ยืนยันร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ตามร่างฉบับเดิม 
   และได้หารือให้ที่ประชุมพิจารณาว่าจะลงมติ ร่ างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  ในวาระท่ี 3 (ขั้นลงมติ) 
ต่อไปหรือไม่ 

  
นายอุเทน  ลาสุนนท์ 
รองประธานสภาฯ 

เสนอให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาลงมติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  ในวาระที่ 3 (ขั้นลงมติ) ในการ
ประชุมครั้งนี้ตามล าดับต่อไป 

  
นายสมบูรณ์  แก้วเก็บค า 
ประธานสภาฯ 

ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ 

  
ที่ประชุม -ไม่มี- 
  
นายสมบูรณ์  แก้วเก็บค า 
ประธานสภาฯ 

เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนเพิ่มเติม  จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาว่า
จะให้ลงมติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2568 
ในวาระท่ี 3 (ข้ันลงมติ) ในการประชุมครั้งนี้ต่อไปหรือไม่ 

  
มติที่ประชุม เห็นด้วยให้ลงมติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2568 ในการประชุมครั้งนี้ตามล าดับต่อไปด้วยมติเสียงข้างมาก    
(เห็นด้วย 10 เสียง และงดออกเสียง 1 เสียง) 

  
 (พักการประชุมเวลา 12.00 น. ถึง 13.00 น.) 
  



~ 6 ~ 

 

นายสมบูรณ์  แก้วเก็บค า 
ประธานสภาฯ 

เมื่อที่ประชุมมาครบองค์ประชุมแล้ว จะได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
ต่อไป  

  
 3.2 พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ   

พ.ศ.2568  
วาระท่ี 3 (ขั้นลงมติ)  

นายสมบูรณ์  แก้วเก็บค า 
ประธานสภาฯ 

ขั้นตอนการลงมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ.2568 ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ กฎหมายที่
เกี่ยวข้องให้ทีป่ระชุมสภาฯ รับทราบ เพ่ือจะได้ด าเนินการ ต่อไป 

  
นายสุภาพ  สีแก้วนิตย์ 
เลขานุการสภาฯ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น    
พ.ศ. 2547 ข้อ 52 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่ 3 ไม่มี การอภิปราย
เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปรายถ้ามีเหตุอันสมควรใน
การพิจารณาวาระนี้ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติ ว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติ
หรือไม ่

  
นายสมบูรณ์  แก้วเก็บค า 
ประธานสภาฯ 

การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2568 
ซึ่งได้พิจารณาในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติผ่านไปแล้ว
นั้นหลังจากที่เราพักรับประทานอาหารเสร็จแล้วก็จะมาพิจารณาในวาระที่ 3     
ขั้นลงมติ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะไม่มีการอภิปรายแต่
อย่างใด ดังนั้นหากสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ขอให้ท่านสมาชิกได้พิจารณาลงมติ
ได้จึงอาศัยความตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 52 ต่อไปจะขอมติที่ประชุมว่าให้ตราเป็น
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2568 หรือไม่ ผู้ใด
เห็นว่าสมควรให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2568 ขอให้ยกมือครับ 

  
มติที่ประชุมสภาฯ เห็นชอบ      จ านวน  10  เสียง 

ไม่เห็นชอบ   จ านวน  –     เสียง 
งดออกเสียง  จ านวน  1    เสียง (ประธานสภาฯ) 

  
นายสมบูรณ์  แก้วเก็บค า 
ประธานสภาฯ 

เป็นอันว่าสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่า มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นควรให้ตรา
เป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2568 แล้วต้อง
น าข้อบัญญัติฯเสนอท่านนายอ าเภอโกสุมพิสัย เพ่ือพิจารณาอนุมัติและ
ประกาศใช้ ต่อไป 
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 3.3 การพิจารณาโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕67 

นายสมบูรณ์  แก้วเก็บค า    
ประธานสภาฯ 

ขอเรียนเชิญท่าน นายก อบต.เหล่า ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเพ่ือประกอบการ
พิจารณาครับ 

  
นายพัด  เถื่อนมิ่งมาตร 
นายก อบต.เหล่า 

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่า มีความจ าเป็นที่ต้องโอนงบประมาณ
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ทั้งนี้เพ่ือให้การบริหารงบประมาณเกิดประโยชน์
สูงสุด จึงขอโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ. ๒๕67 รายการ ดังนี้ 
1. รอกแม่แรง ขนาด 2 ตัน จ านวน 1 ตัว งบประมาณ 7,000 บาท 
คุณลักษณะเฉพาะ 
1) เป็นรอกแม่แรงชนิดแขวน ชักด้วยมือ 
2) มีขอเกาะด้านบน 1 ตัว ขอเกี่ยวยกน้ าหนักด้านล่าง 1 ตัว 
3) ใช้โซ่เป็นตัวยกน้ าหนัก 
4) ใช้เฟืองเกียร์ทดเป็นตัวเพ่ิมก าลังยก 
5) ใช้โซ่เป็นตัวชักหมุนเฟืองเกียร์ทดให้รอกท างาน 
6) ขนาดทีก่ าหนดเป็นขนาดน้ าหนักขัน้ต่ าทีย่กได้ 
ส าหรับข้อระเบียบ กฎหมายและแนวทางปฏิบัติขอเรียนเชิญเลขานุการสภาฯ 
ชี้แจงด้วยครับ 

  
นายสุภาพ  สีแก้วนิตย์ 
เลขานุการสภา 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2และ 3) พ.ศ.2543 หมวดที่ 
๔ ในการโอนและแก้ไข เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพ เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิน่  

  
นายสมบูรณ์  แก้วเก็บค า    
ประธานสภาฯ 

เรื่ อง การพิจารณาโอนงบประมาณเพ่ือตั้ งจ่ายรายการใหม่  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕67 จ านวน 1 รายการ มีสมาชิกผู้ใดจะอภิปรายหรือ
แสดงความคิดเห็นหรือไม่หากไม่มีก็ขอมติที่ประชุมในการพิจารณาโอน
งบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕67 

  
มติที่ประชุม    มีมติเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕67 จ านวน 1 รายการ มีมติดังนี้ 
-เห็นชอบขออนุมัติโอนงบประมาณฯ  จ านวน  10  เสียง 
-ไม่เห็นชอบ         จ านวน    -    เสียง 
-งดออกเสียง         จ านวน    1    เสียง (ประธานสภา) 
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ระเบียบวาระท่ี 4          เรื่องอ่ืน ๆ 
 

นายสมบูรณ์  แก้วเก็บค า 
ประธานสภาฯ 

มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆหรือปัญหาที่จะเสนอเพ่ิมเติมในวาระนี้เชิญครับ   
ถ้าที่ประชุมไม่มีเรื่องอ่ืนๆ หรือปัญหาที่จะเสนอเพ่ิมเติมในวาระนี้ ผมขอปิด
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖7 ครับ 

  
ปิดประชุมเวลา       14.05 น. 
  
  


